

# **Giới thiệu về Hệ thống truy xuất nguồn gốc và Hệ thống thông tin địa lý (GIS) của Công ty C.R.C.K.2**

Công ty C.R.C.K.2 tự hào là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực cao su thiên nhiên, áp dụng các công nghệ hiện đại để đảm bảo sự minh bạch và bền vững trong chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh quy định EUDR (European Union Deforestation Regulation) ngày càng nghiêm ngặt, hệ thống truy xuất nguồn gốc kết hợp GIS (Hệ thống thông tin địa lý) của chúng tôi không chỉ đáp ứng các yêu cầu về sự tuân thủ mà còn mang lại những giá trị vượt trội cho đối tác và khách hàng trên toàn cầu.

## **1. Truy xuất nguồn gốc, đây là nền tảng của sự tin tưởng và minh bạch**

Hệ thống truy xuất nguồn gốc tại C.R.C.K.2 cho phép chúng tôi theo dõi chính xác nguồn gốc của nguyên liệu từ từng vườn trồng đến sản phẩm cuối cùng. Mọi thông tin chi tiết về vị trí địa lý của Nông trường, vườn cây cao su... ghi nhận và quản lý thông qua công nghệ GIS. Điều này giúp chúng tôi không chỉ chứng minh tính hợp pháp và bền vững của sản phẩm mà còn đảm bảo rằng cao su của chúng tôi không góp phần vào các hoạt động gây hại đến môi trường, phù hợp với quy định của EUDR.

## **2. Quản lý toàn diện, tối ưu hóa các khâu trong sản xuất**

Một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp C.R.C.K.2 duy trì vị thế hàng đầu là khả năng quản lý hiệu quả các giai đoạn trong chuỗi cung ứng. Hệ thống ghi nhận chi tiết từng bước trong quy trình sản xuất, từ khâu thu hoạch đến chế biến mủ. Mọi dữ liệu liên quan đến ngày giờ, điều kiện sản xuất, nhân công và chất lượng sản phẩm đều được cập nhật, giúp chúng tôi kiểm soát chặt chẽ từng lô nguyên liệu và sản phẩm.

## **3. Bền vững và tuân thủ quy định EUDR**

Hệ thống của chúng tôi không chỉ giúp đảm bảo sự tuân thủ với các yêu cầu của EUDR mà còn tạo ra sự khác biệt về mặt bền vững. Bằng cách liên tục cập nhật các thông tin mới nhất về quy định và yêu cầu, chúng tôi luôn sẵn sàng đối mặt với các thách thức về mặt pháp lý và môi trường. Điều này khẳng định cam kết của C.R.C.K.2 trong việc phát triển bền vững, đồng thời xây dựng hình ảnh của một doanh nghiệp tiên phong, đáng tin cậy trên thị trường quốc tế.

Với hệ thống truy xuất nguồn gốc và GIS, C.R.C.K.2 không chỉ đảm bảo việc tuân thủ quy định mà còn mang lại giá trị lâu dài cho khách hàng và đối tác. Đây là nền tảng để chúng tôi tiếp tục phát triển và duy trì sự tin tưởng của thị trường đối với sản phẩm cao su thiên nhiên bền vững.